

Tp.HCM ngày 04 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM HIỆU

(V/v: PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ NỘI DUNG CHO CUỘC HỌP LẦN THỨ NHẤT- HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM)

Nhằm chuẩn bị tốt cho buổi họp của: HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO Trường lần thứ 1 nhiệm kỳ 2012-2017. Ban Giám Hiệu dự kiến phân công chuẩn bị các tài liệu để trình bày và thông qua tại phiên họp theo danh sách dưới đây:

STT	Nội dung công việc	Người chịu trách nhiệm
1	Lập kế hoạch, in giấy mời theo danh sách các thành viên hội đồng và chuẩn bị phiếu bầu chủ tịch HD	Ban Thư ký
2	Chuẩn bị hội trường, Âm thanh, Ánh sáng	Phòng Quản trị Vật tư
3	Giấy mời họp cho từng thành viên	Hiệu Trưởng, Ban Thư ký
4	Kế hoạch và các nhiệm vụ đào tạo Đại học, Sau Đại học. Thông qua danh sách công nhận TS.	Chuẩn bị và Báo cáo: P ĐT & ĐTSĐH: TS. Trần Đình Lý TS. Bùi Ngọc Hùng
5	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ GS, PGS Tổ chức bộ môn trong trường đại học	Chuẩn bị và Báo cáo: Phòng.TCCB: ThS. Nguyễn Văn Năm PGS.TS. Lê Hữu Khương
6	Kế hoạch khoa học công nghệ và các nhiệm vụ KHCN Kế hoạch chuyển đổi các trung tâm sang DN KHCN theo nghị định 115	Chuẩn bị và Báo cáo: P QLCKH PGS.TS. Bùi Văn Miên TS. Nguyễn Tiến Thành

Ban Giám Hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân phụ trách các mảng công tác và được phân công chuẩn bị tài liệu để thông qua HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO trường trong phiên họp lần thứ nhất triệu tập vào thứ 5 ngày 21 tháng 3 năm 2013. Các tài liệu yêu cầu nộp trước cho ban thư ký vào ngày 14 tháng 3 năm 2013 để tập họp và in ấn.

HIỆU TRƯỞNG *phv*

PGS.TS. Nguyễn Hay

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP LẦN THỨ 1

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC- ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ năm, ngày 21 tháng 03 năm 2013

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8 giờ 30	Tuyên bố lý do	BAN TỔ CHỨC
8 giờ 35	Công bố quyết định của hiệu trưởng về việc thành lập hội đồng KH&ĐT	Hiệu trưởng hoặc HT giao cho BTC
8 giờ 42 đến 9 giờ 00	Bầu chủ tịch hội đồng KH&ĐT	Ban kiểm phiếu
9 giờ 00 đến 12 giờ	Kế hoạch và các nhiệm vụ đào tạo Đại học, Sau Đại học.	Chuẩn bị và Báo cáo : TrP ĐT & ĐTSĐH : TS. Trần Đình Lý, TS. Bùi Ngọc Hùng
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của trường;	Chuẩn bị và Báo cáo P. TC-CB: ThS. Nguyễn Văn Năm PGS.TS Lê Hữu Khương
	Kế hoạch khoa học công nghệ và các nhiệm vụ KHCN Kế hoạch chuyển đổi các trung tâm sang DN KHCN theo nghị định 115	Chuẩn bị và Báo cáo P. QLNCKH: PGS.TS. Bùi Văn Miên TS. Nguyễn Tiến Thành
	Đưa ra và thảo luận các định hướng phát triển của Trường, các định hướng chính trong công tác Đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ	Ban giám hiệu
	Các phát biểu khác và thảo luận	
12 giờ 00	Kết thúc hội nghị	